





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, thaigov, hfocus, INN, news1live, thecoverage, prd., 77kaoded)</p> <p><b>นโยบายคนไทยห่างไกล NCDs</b></p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดโครงการ "คนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)" ที่ รพ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โดยอ.เลาขวัญ มีศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs 2 แห่ง และมีคลินิกเบาหวานระยะสงบ ซึ่งสามารถลดยาและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมร่วมอนุมัติงบประมาณกับพระอาจารย์สมุห์สุรศักดิ์ ปสนโน เจ้าอาวาสวัดโบสถ์สระจิกด้าน ที่เมตตาบริจาคที่ดิน 10 ไร่ ให้ รพ.เลาขวัญ และขอบคุณทีมบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกล NCDs และขอให้มุ่งมั่นทำงานยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อประชาชนต่อไป</p> <p><b>พ.ร.บ. อสม.</b></p> <p>- รมว.สร. เผยถึงกรณีการจัดตั้งกองทุน อสม. ล่าสุด ก.การคลัง ได้ยินยอมให้มีกองทุน อสม. บางส่วนแล้ว เพราะนายกรัฐมนตรีช่วยติดตามให้ แต่ สธ. ยังต้องรอหนังสือยืนยันส่วนที่เหลือด้วย ก่อนจะรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ จะผลักดัน พ.ร.บ.อสม.เข้าสู่สภาฯ ทันทีปิดสมัยประชุมนี้ เพื่อให้ออกเป็นกฎหมายได้เร็ว แต่ อสม.ก็ต้องช่วยรณรงค์เรื่อง NCDs สอนประชาชนนับคาร์บให้ได้ 50 ล้านคน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย เพราะหากสามารถประหยัดงบประมาณได้ ก็จะมาเป็นรางวัลและช่วยตรวจสุขภาพฟรีให้กับ อสม.ได้</p> <p><b>พิธีวางศิลาฤกษ์</b></p> <p>- รมว.สร. เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น อาคารจอดรถ 10 ชั้น อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต และบ้านพักข้าราชการระดับสูง รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี พร้อมเผยว่า สธ. มีนโยบายที่จะพัฒนา รพ.ของรัฐให้ทันสมัย มีคุณภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวกและปลอดภัย รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคง สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับอาคารสนับสนุนบริการและอาคารจอดรถ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ สำหรับอาคารที่พักแพทย์และข้าราชการ จะช่วยให้บุคลากรลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจในการดูแลสุขภาพประชาชน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>แนะตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียก่อนวางแผนมีบุตร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, hfocus, thecoverage, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบิน ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายและมีอายุสั้น ในระดับรุนแรงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือกระดูกเปลี่ยนรูป กระทั่งต่อคุณภาพชีวิต แนะนำให้คู่สมรสหรือผู้ที่วางแผนมีบุตร เข้ารับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียล่วงหน้า ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้พัฒนาชุดทดสอบสำหรับประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส สามารถตรวจหาความผิดปกติของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ทั้งสองชนิดได้พร้อมกัน ลดขั้นตอนการตรวจและระยะเวลารู้ผลจากเดิม 6 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมง จะช่วยให้การวินิจฉัยและการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>หยุดติตรา-เลือกปฏิบัติผู้ป่วยวัณโรค</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, newtv, thaitoday)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การติตราและเลือกปฏิบัติเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหวัณโรคในภาพรวมยังไม่ประสบความสำเร็จ เป็นอุปสรรคในการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยวัณโรค เกรกว่าจะถูกเลือกปฏิบัติหรือแสดงความรังเกียจจากสังคม คนในครอบครัว และอาจจะได้รับการเลือกปฏิบัติขณะรับบริการสุขภาพ การถูกปฏิเสธเข้ารับการทำงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน เชื้อชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรค โดยการให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนรอบข้าง เปิดใจรับฟัง และสนับสนุนผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะรักษาให้หายได้และหยุดการติตราและเลือกปฏิบัติ เป็นปัจจัยหลักจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและทันทั่วถึง และก้าวไปสู่เป้าหมาย "เมืองไทยปลอดวัณโรค" ต่อไป</p>	-
<p><b>ไขหวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thailandplus, TNN, thaitv5)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 68 มีผู้ป่วยสะสม 107,570 ราย ผู้เสียชีวิต 9 ราย ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 รายต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 67 สายพันธุ์ที่พบมากที่สุด คือ A/H1N1 (2009) ผู้เสียชีวิตทั้ง 9 รายมีอายุระหว่าง 11-86 ปี และทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่แล้ว จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ พะเยา ลำพูน เชียงราย ภูเก็ต เชียงใหม่ ลำปาง กรุงเทพฯ น่าน อุบลราชธานี และนนทบุรี การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเกิดจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด 19 และฤดูหนาวที่ยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้โรกระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น สธ. กำลังเร่งแจกจ่ายวัคซีน โดยเฉพาะเด็กเล็ก มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย และผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่</p> <p>- นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และผู้ปกครองหมั่นดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก ๆ ให้ล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปพบเจอผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ และควรพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี</p>	-
<p><b>แนะรับบริการทันตกรรมขึ้นทะเบียน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thaitoday</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเข้ารับบริการรักษาทางทันตกรรมจากสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และเชื้อโรคอื่น ๆ ที่ติดต่อทางเลือด สารคัดหลั่งทางพื้นผิวสัมผัส หรือทางอากาศ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี ซี บาดทะยัก โควิด 19 วัณโรค เป็นต้น รวมถึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปากเพิ่มมากขึ้น ภายหลังการรักษา เนื่องจากไม่มีการควบคุมการติดเชื้อในทุกกระบวนการของการดูแลรักษา ดังนั้น ควรเลือกสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนมาตรฐานจาก สสจ. หรือ กรม สบส. ซึ่งจะมีกระบวนการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>	-
<p><b>ส่งเสริมสุขภาพเด็ก-เยาวชน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, prd., thaipr)</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดงานส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ เพื่อเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้หัวข้อ "เด็กได้นำเอ็นดู (ENDU) รอบรู้สุขภาพ กำลังดี กินดี ยิ้มสดใส เข้าใจเพศวิถี" โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และนักวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น พร้อมเผยแพร่คนไทยเสียชีวิตปีละ 4 แสนคน ซึ่งบฯ รักษาไม่น้อยกว่า 62,138 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่แก้ไขอีก 5 ปี คนไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป 1 ใน 2 จะเป็นโรคอ้วน</p>	-
<p><b>MOU วิจัยสมุนไพรรไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook สกสว. : TSRI)</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ - สกสว. - สวรส. ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพรรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล เน้นการพัฒนาแนวทางวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมงานวิจัยในระดับนานาชาติ การวิจัยเชิงระบบและการวิจัย R2R ชูยุทธศาสตร์ “3 สร้าง”ปูทางสู่การขยายมูลค่าตลาดเศรษฐกิจสมุนไพรร 1 แสนล้านบาท ภายในปี 2570 เพื่อให้การพัฒนาสมุนไพรรไทย การแพทย์แผนไทย ให้ก้าวไกลระดับโลก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขคนต่างด้าว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, เดลินิวส์)</p> <p>- นายคณา พิชยพันธ์ เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ชี้แจงกรณี สศช. ได้รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2567 เมื่อ 26 ก.พ. โดยนำเสนอสถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เรียกเก็บไม่ได้ของคนต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน 31 จังหวัด มูลค่า 92,083 ล้านบาท ต่อมา สธ. ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะมีความผิดพลาดและเป็นไปไม่ได้ ว่า สศช. ได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลถึง ปลัด สธ. และ สป.สธ. ได้ส่งข้อมูลกลับมาถึง สศช. ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ยืนยัน ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวกับ สธ. ก่อนจัดทำบทความลงในรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อ 28 ก.พ. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สธ. ได้ประสานกลับมาว่าจะทำหนังสือส่งข้อมูลที่ต้องการมาอีกครั้ง</p>	-
<p><b>ผู้รายงานพิเศษ UNHRC เยือนไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, bbc)</p> <p>- น.ส.ทาลอง โมโฟเค็ง (Tlaleng Mofokeng) ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิด้านสุขภาพ (UNHRC) เยือนไทยระหว่าง 18-28 ก.พ. 2567 เพื่อตรวจสอบสถานการณ์สิทธิด้านสุขภาพ โดยเดินทางไป กรุงเทพฯ ภูเก็ต สระแก้ว และปราจีนบุรี เพื่อพบปะหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสำรวจการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เผยข้อสังเกตและประเด็นสำคัญที่พบ คือ ไทยมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ยังคงมีความท้าทายในการทำให้บริการเพียงพอ เข้าถึงได้ และมีคุณภาพสูงสุด ส่วนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ลี้ภัย ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้พิการ และ LGBTQIA+ ยังคงประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การระงับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ลี้ภัยและชนกลุ่มน้อย ขณะที่ระบบ อสม. ของไทยมีบทบาทสำคัญในการรับมือโควิด 19 และการดูแลโรคไม่ติดต่อ ที่น่าชื่นชมคือไทยมีความก้าวหน้าในการปฏิรูปกฎหมายทำแท้ง ทำให้สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น มีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ รัฐบาลไทยควรลงทุนในโครงสร้างเงินทุนภายในประเทศเพื่อสนับสนุนสุขภาพของประชากรชายขอบ เพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ และสนับสนุนการศึกษาสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกระบบเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตน ทั้งนี้ จะนำเสนอรายงานฉบับเต็มต่อที่ประชุม UNHRC ในเดือนมิ.ย. 69 โดยเน้นให้ไทยใช้หลักสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ</p>	-
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พร้อมด้วยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกันจัดเสวนา เรื่อง The “New” Nicotine : นโยบายบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงจากนักวิชาการสูรัฐสภา มีข้อสรุปว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เสพติดนิโคตินที่มีอันตรายสูงและพบการลักลอบผสมสารเสพติดชนิดใหม่ ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบในเด็กและเยาวชน ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าใช้กลยุทธ์การตลาดมุ่งเป้าไปยังเด็ก ด้วยดีไซน์น่ารัก รสชาติหลากหลาย และราคาถูก ทำให้เข้าถึงง่าย รายงานของกรมการสาธารณสุขผู้แทนราษฎรบางส่วนมีแนวโน้มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากธุรกิจบุหรี่ จึงเสนอให้คงมาตรการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมเพิ่มการควบคุมการตลาดและปราบปรามการขายผิดกฎหมาย และพิจารณารายงานของ กมธ.อย่างรอบคอบ รวมถึงรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคม เพื่อปกป้องสุขภาพเด็กและเยาวชนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สบยช. เผยกรณีที่มีการเผยแพร่เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้าทรงกล่องนม เทียบเท่าบุหรี่ 560 มวน” นั้น เป็นข้อมูลจริง โดยบุหรี่ไฟฟ้าทรงกล่องนมมีการโฆษณาและระบุปริมาณนิโคตินไว้ที่ 50 mg และสามารถสูบบุหรี่ได้มากถึง 7,000 ครั้ง ซึ่งการประมาณการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 12.5 ครั้ง จะเท่ากับการสูบบุหรี่แบบมวนธรรมดา 1 มวน และการสูบบุหรี่มวนธรรมดา 1 มวน จะได้นิโคตินที่ 0.1-1.6mg ดังนั้น การสูบบุหรี่ได้ถึง 7,000 ครั้ง จะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่มวนแบบธรรมดามากถึง 560 มวน พร้อมเตือน นิโคตินเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติด และทำให้เกิดโรคสมองติดยาแบบเดียวกับที่เกิดในเฮโรอีนและยาบ้าได้</p>	-

